


รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ประเด็นในการมีส่วนร่วม	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลไปพัฒนาการดำเนินงาน
<p>1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET เพื่อให้หลักสูตรนำร่องจำนวน 32 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองจาก ABET ภายในปี 2568 เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2566</p> <p>2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม - ผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ มข. และของมหาวิทยาลัยอื่น  <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET เพื่อให้หลักสูตรนำร่องจำนวน 32 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองจาก ABET ภายในปี 2568 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรม ดร.ลักษณะณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าววัตถุประสงค์โครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม Nimman 3 ชั้น 5 Nimman Convention Centre เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2566</p>	<p>หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องจำนวน 32 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง มีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองจาก ABET ตามกรอบเวลา</p>	<p>สำนักฯ มีแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง และจะขยายผลสู่หลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ จะพัฒนาหลักสูตรสู่การรับรองจาก ABET</p>

ประเด็นในการมีส่วนร่วม	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลไปพัฒนาการดำเนินงาน
<p>2. สำนักฯ ได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องและตรงตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรและสถานประกอบการ ที่จะช่วยผลิตบัณฑิตที่คุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ โดยมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)</p>  <p>ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มาร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรและสถานประกอบการ ที่จะช่วยผลิตบัณฑิตที่คุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณสุพัฒน์ ป่อสมบัติ ผู้อำนวยการขาย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว</p>	<p>การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>สำนักฯ มีแผนจะขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกับองค์กร/สถานประกอบการชั้นนำต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ</p>

ประเด็นในการมีส่วนร่วม	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลไปพัฒนาการดำเนินงาน
<p>3. การจัดกิจกรรมการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขั้นตอนการรับฟังเสียงสำหรับการจัดทำ ข้อบังคับฯ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต : ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ - ตัวแทนศิษย์เก่า : นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. - ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน : รองประธานสภานักศึกษา  <p>สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมี คุณจักริม วงวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชรภักดิ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบข้อบังคับและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี</p>	<p>จัดทำข้อบังคับและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้อย่างเหมาะสม</p>

ประเด็นในการมีส่วนร่วม	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลไปพัฒนาการดำเนินงาน
<p>4. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CIWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม - ผู้บริหาร และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ  <p>เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CIWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>ผู้บริหาร และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CIWIE Database) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามข้อมูลการดำเนินงานเพื่อประสานความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ</p>